



สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SUT COOP NEWSLETTER

ฉบับที่ 008/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ยินดีต้อนรับ

รศ. ดร.วีระพงษ์ วัฒนสุวรรณ

รักษาการแทนอธิการบดี มทส. และคณะผู้บริหาร

ด้วยความยินดียิ่ง



สัมมนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็คฟอรัม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาหรือความร่วมมือระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ “ก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0 ในศตวรรษที่ 21” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารของสถานประกอบการและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานที่ประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป และพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560

ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประจำปี 2560



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาทิ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา การจัดกิจกรรม “ไทยแลนด์ 4.0” กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” เพื่อให้ประธานคณาจารย์นิเทศได้รับทราบ และพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ประธานคณาจารย์นิเทศได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป

ฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 416 คน

สัมภาษณ์และสัมภาษณ์หลังกลับจากสถานประกอบการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมกับสาขาวิชา จัดกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมภาษณ์หลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยจัดระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการดำเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีรูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หน้าห้องเรียน และการจัดโปสเตอร์นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กงพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.อภิชน วัชรินทร์วงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเขต พจน์ประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 3) อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศศิกรพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เดินทางเข้าพบและเยี่ยมชมสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560 โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าพบ คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหารของ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรตเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าพบคุณเศรษฐศักดิ์ เขาวงมาจิ้น ผู้จัดการโรงงาน และคณะผู้บริหารของ บริษัท วาลีโอ สยาม เทอร์โมลซิสเต็มส์ จำกัด อีกทั้งได้พบและพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทด้วย พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กับสถานประกอบการ ทั้ง 2 แห่ง ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ครั้งที่ 1



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ กองการเดินรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ให้นักศึกษาที่เป็นผู้นำของแต่ละสาขาวิชาเข้าใจและเห็นความสำคัญประโยชน์ของสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าใจทิศทางการจัดสหกิจศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา จากวิทยากรที่เคยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าสหกิจศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กงพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 4 คน โดย ได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

“ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องหาข้อมูลของบริษัท เช่น โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร ประวัติความเป็นมา จำนวนพนักงาน นโยบายของบริษัท และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อที่เราจะได้ทราบและปรับตัวเข้ากับองค์กร ทำงานได้อย่างอย่างราบรื่น สิ่งที่ได้จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือเรียนรู้การทำงานจริงในโรงงานเสมือนพนักงาน ได้นำความรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การหาความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราพัฒนาขีดความสามารถได้มากขึ้น ทักษะในด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการพูดจูงใจ การขอความช่วยเหลือ และการถ่านโอนข้อมูลผ่านการสื่อสาร ทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และเต็มที่ที่จะตอบสนองต่อข้อมูลที่เราส่งให้ นอกจากนี้ทักษะหลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและหน้าที่มากขึ้น เช่น การเข้างานก่อนเวลา การส่งงานตามกำหนด และทำให้การทำงานในทุก ๆ วันเต็มไปด้วยความตื่นตื้นเต้นน่าสนใจ ผ่าถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เราไปทำงานในสถานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ดังนั้นการทำงาน ต้องทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถที่มี หากเราทำอย่างเต็มที่ทุกวันงานที่ทำนั้นก็จะสนุก และสุดท้ายแล้วเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสิ่งที่พยายามมาทั้งหมดจะทำให้เราภูมิใจ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีชื่อเสียง”



นางสาวจินตนา นาดิ

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2559
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด



นางสาวสุชาดา สงวนพันธ์

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด)
ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2559
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท อาร์แอลจี จำกัด (รักลูกกรุ๊ป)

“สิ่งที่ได้รับจากการสหกิจศึกษา โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด (รักลูกกรุ๊ป) ในตำแหน่ง Marketing Event ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำงานที่ไม่สามารถเจอได้ในห้องเรียน พบเจอกับบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ และได้ทำงานตั้งแต่การวางแผน จนกระทั่งได้ทำงานจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย ส่วนการเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรมีการศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปทำงาน และในขณะที่ทำงานหากเกิดความไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายควรสอบถามจากพี่เลี้ยงทันที เพราะหากไม่สอบถามอาจเกิดผลกระทบต่อหน้าที่ทำ และควรนำเสนอความคิดเห็น เมื่อพี่เลี้ยงต้องการความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ”

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2560

3 ส.ค. 60	- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร / เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ”	10-15 ส.ค. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560 ยืนยันคุณสมบัติก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน reg.sut.ac.th
8 - 9 ส.ค. 60	- สอบ Pre-test กิจกรรม เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ TOEIC	16-18 ส.ค. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560 พบคณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ
10 ส.ค. 60	- บรรยาย “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว”	18 ส.ค. 60	- บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน โดย STS Engineering Consultants Co., Ltd.
10 ส.ค. 60	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด	21 ส.ค. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา
11 ส.ค. 60	- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สมัครงานสหกิจศึกษากับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด	24 ส.ค. 60	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3053 อีเมล : coop@sut.ac.th